

Tuần Lễ Chiêm Bái Xá Lợi tại Tu Viện Quảng Đức đã thành tựu viên mãn

Trong tuần lễ qua bắt đầu từ ngày 11-10 và hoàn mãn vào chủ nhật, 19-10-2008, Phật tử Việt Nam và các sắc tộc khác tại tiểu bang Victoria đã có cơ hội chiêm bái Xá Lợi Phật và các Bồ Tát được trang trọng tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, vùng Fawkner. Ai ai cũng hân hoan, vui mừng, hoan hỷ trong lòng vì được đích thân chiêm bái và đánh lễ xá lợi.



Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng cho biết “ Trong suốt tuần lễ từ ngày 11 đến 19 tháng 10, ước tính có khoảng 2500 người về chiêm bái xá lợi, bao gồm Phật tử thường trụ tu viện Quảng Đức, Phật tử người Tích Lan, Campuchia, người Hoa.. đặc biệt có rất nhiều người Úc da trắng cũng thành kính về chiêm bái. ...mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ khuya đến 10 giờ tối từ ngày 11 đến 19 tháng 10. Ngoài phần chiêm bái, đạo tràng đã tổ chức tu học, trì kinh, niệm Phật, kinh hành, thiền tập mỗi ngày 3 thời và nghe thuyết pháp, quý Phật tử đã có đủ phước duyên để nghe tất cả 10 thời pháp của các vị Lạt Ma Tây Tạng, các vị sư người Tích Lan, người Úc, người Đức, và Việt Nam, tất cả những buổi pháp thoại đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho đạo tràng, giúp cho Phật tử tăng trưởng thêm niềm tín tâm, thêm đạo lực trong tiến trình trở về cội nguồn tâm linh. Đặc biệt, trong tuần lễ qua được đích thân chiêm bái xá lợi của chư Phật, chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng, giúp cho mỗi người Phật tử, một lần nữa khẳng định rằng nếu chí thành, nỗ lực tinh tấn tu tập, nhất định kết quả giác ngộ và giải thoát sẽ đến với hành giả. Bảo tàng xá lợi của chư Phật, chư Bồ Tát được trưng bày trong điện Phật tại Tu Viện Quảng Đức là một minh chứng hùng hồn cho con đường giác ngộ của quý ngài”.

Xá lợi là những phần kết tụ từ công đức tu tập từ bi & trí tuệ của các bậc tu chứng, là những gì còn lại sau lễ Trà tỳ (hoả táng). Đối với người bình thường sau khi thiêu, thân thể chỉ còn lại tro và những phần xương chưa cháy rã, nhưng đối với Đức Phật, các vị A La Hán, và những Thánh Tăng thì phần còn lại sau khi hỏa thiêu biến thành ngọc hoặc lớn hoặc nhỏ với nhiều màu sắc lóng lánh, cứng như kim cương, hình hơi tròn hoặc bầu dục, có khi lớn bằng hạt đậu, khi thì nhỏ như hạt gạo, hạt mè, những bảo vật này được xem là Xá Lợi.



Ông Ian Green, trưởng ban xây dựng Bảo Tháp Đại Từ Bi kiêm giám đốc dự án Phật ngọc thạch, người đã thỉnh Xá lợi về triển lãm trong lần này, cho biết *“đây là một kho tàng Xá Lợi được xem là lớn nhất trên thế giới do các vị Lạt Ma Tây Tạng bảo tồn cả ngàn năm nay. Kho báu này dung chứa Xá Lợi của Phật Thích Ca, 16 vị A La Hán, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 và thứ 13; Xá lợi của các vị Đại Sư người Thái Lan, Trung Hoa, Tây Tạng và Việt Nam. Các phần Xá Lợi này được bảo tồn từ thời kỳ Phật cho đến những năm gần đây, như Lạt Ma Yeshe viên tịch tại Mỹ năm 1984, Thiền Sư Luang Poo Chob (Thái Lan), Lạt Ma Geshe Lama Konchog viên tịch ở Nepal năm 2001, HT Thích Huyền Vi, viên tịch tại Paris, Pháp Quốc năm 2005 “.*

Lễ bế mạc theo ngay sau lễ Xá Lợi Thọ ký, đây là một điều hy hữu trên thế gian trong thời hiện đại này. Thọ ký, còn gọi là Thọ Biệt hay Thọ Quyết. Những người đi theo Đức Phật sẽ nhận được sự thọ ký của Đức Phật về sự giác ngộ và thành tựu đạo quả trong tương lai. Chỉ có chư Phật mới có khả năng và trí huệ để đưa ra những quyết định hay lời thọ ký như vậy. Trong lễ bế mạc có phần Xá Lợi Thọ Ký, tức là được chư Tôn Đức để bảo tháp Xá Lợi trên đỉnh đầu của mỗi người với ý nghĩa người tham dự được thọ ký mình là đệ tử Phật vĩnh kiếp và về sau sẽ đạt thành giác ngộ, giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử khổ đau.

Thượng Tọa Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương đã ngỏ lời trong lễ bế mạc *“ được chiêm bái và đánh lễ xá lợi là một phước duyên thù thắng, lợi lạc và may mắn, khó có dịp gặp được trong thời mạt pháp này, đây là cơ hội ngàn vàng cho hàng Phật tử chúng ta để tạo phước cho mình ở đời này và đời sau, và ước mơ đó nay đã trở thành sự thật cho đồng hương Phật tử trong tuần qua. Chân thành tán thán công đức của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Phật tử xa gần đã về chứng minh, tham dự tuần lễ tu học. Xin gửi lời cảm ơn đến giới truyền thông đại chúng, bà Tessa Hoffman, báo Local Moreland Leader, ông Long Quân Tuần Báo Nhân Quyền, anh Quốc Việt và Ban Tiếng Việt SBS Radio, anh chị Hoàng Nam-Mẫu Đơn Đài 2VNR, anh Tường Đình Radio FM 97.40; chị Elanie ABC Australia Radio... đã loan tải tin tức thông báo về tuần lễ chiêm xá lợi để đồng hương và sắc tộc xa gần cùng về tham dự”*

Tổng thu về phần phát hành Phật ngọc thạch, xâu chuỗi ngọc thạch và các loại Phật cụ khác cũng như quý Phật tử xa gần đóng góp cúng dường hùn phước xây dựng Bảo Tháp Đại Từ Bi là 65 ngàn Úc Kim, quý vị Lạt Ma Tây Tạng và ông bà Ian Green-Judy đã rất cảm động trước tấm lòng hộ trì Phật Pháp của đông đảo Phật tử người Việt Nam trong lần lưu động triển lãm xá lợi này.

Được biết trước khi triển lãm tại Tu Viện Quảng Đức, kho tàng Xá Lợi này đã được trên 10 ngàn người chiêm bái trước đây ở Singapore, Mã Lai, Tân Tây Lan, Sydney, Brisbane, Perth và Adelaide. Mỗi thành phố đi qua, đoàn triển lãm Xá Lợi mong ước tạo cơ hội cho sự hòa hợp, thống nhất giữa các truyền thống Phật Giáo và những tín ngưỡng khác. Mời quý vị vào trang nhà www.quangduc.com và www.stupa.org.au để xem hơn 1000 hình ảnh chiêm bái Xá Lợi trong tuần qua.

Quảng Tịnh-Quảng Hương (ghi nhanh)

<http://quangduc.com/photo/xaloi/index.html>